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นายกฯ เวิน กลาววาความกดดันเรื่องมาตรการคุมครองคาเงินหยวน  “ไมยุติธรรม” 
 

หนังสือพิมพไชนา เดลีย – เมื่อวานนี้ นายกรัฐมนตรีเวิน  เจียเปา ไดปฏิเสธขอเรียกรองของประเทศในกลุม
สหภาพยุโรป  ใหเรงการปฏิรูปนโยบายสกุลเงินของจีน  ถึงแมจะไดรับการรองขอใหสนับสนุนจาก
ผูอํานวยการดานการเงินของสหภาพยุโรปเมื่อชวงสุดสัปดาหที่ผานมา 
 

นายกฯ เวิน กลาวกับผูสื่อขาวเมืองนานจิง  มณฑลเจียงซูวา “บางประเทศเรียกรองใหมีการปรับเพิ่ม
คาเงินหยวน  ในขณะที่ใชระบบปกปองการคาตอจีน  ไมยุติธรรมและจํากัดการพัฒนาของจีน” 
 

ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปนายโฮเซ  มานูเอล  ดูเรา  บารโรโซ  และนายกรัฐมนตรีสวีเดน  นาย
เฟรดริค  เรนเฟลดท  ซึ่งเปนประเทศที่ดํารงตําแหนงประธานสหภาพยุโรปก็เขารวมในงานแถลงขาว
ดวย 
 
คําตอบโตโดยตรงที่ไมธรรมดาของนายกฯ  เ วิน  หลังจากการประชุมสุดยอด เปน เวลาหนึ่ง
ชั่วโมงครึ่ง   ระหวางจีนกับสหภาพยุโรป   ซึ่งประกอบดวย  ๒๗  ประเทศสมาชิก   การประชุม
ส้ินสุดลงโดยมีการทําขอตกลง  ๕  ฉบับ   เ ร่ืองความรวมมือดานพลังงานและสิ่งแวดลอม  
 

แตการประชุมก็สิ้นสุดลงโดยปราศจากการเจาะลึกในประเด็นที่ทําใหทั ้งสองฝายจนมุม เชน ความ
ขัดแยงทางการคาและมาตรการหามคาอาวุธ 
 
นายกฯ เวิน กลาววา จีนจะรักษาคาเงินหยวนใหมีเสถียรภาพโดยทั่วไป  และดําเนินการปฏิรูปสกุลเงินดวยตนเอง
อยางคอยเปนคอยไป 
 
นายกฯ เวินกลาววา  เสถียรภาพของคาเงินหยวนไมเพียงแตสงผลดีตอเศรษฐกิจของจีนเทานั้น  แตยังสงผลดีตอ
เศรษฐกิจของโลกดวย 
 
 



๒ 
 
การประชุมเกิดขึ้นเปนฉากหลังของความกังวลเรื่องคาเงินยูโรที่สูงขึ้นและความเปนไปไดที่อาจทําใหการ
ฟนฟูเศรษฐกิจในยุโรปตกราง  ซ่ึงเปนกลุมประเทศที่นําเขาสินคาจากจีนเปนจํานวนมาก 
  
เงินหยวนเริ่มมีความไดเปรียบเงินสกุลหลักอื่นๆ  หลังจากการปฏิรูปอัตราแลกเปลี่ยนเงินในเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หลังจากมูลคาเพิ่มขึ้นเกือบรอยละ ๒๐ ของดอลลารสหรัฐฯ  และมีคาลอยตัวอยูประมาณ ๖.๘๓ 
ตอดอลลารสหรัฐฯ อยูประมาณ ๑ ป ในเดือนที่แลว  คาเงินยูโรเพิ่มสูงขึ้นในรอบ ๑๕ เดือน 
 
ประธานกลุมยูโรและนายกรัฐมนตรีลักเซมเบิรก นายฌ็อง โคลด จุงเกอร รวมกับผูนําประเทศในกลุม
สหภาพยุโรปรองขอการสนับสนุนจากเจาหนาที่ระดับอาวุโสของจีน 
 
เจาหนาที่ของจีนอธิบายวาเปนเรื่องยากที่จะ “เพิ่มคาเงินหยวนอยางฉับพลัน” ในประเทศ  ในขณะที่ประชาชน 
๔๐ ลานคน  ยังมีรายไดตอวันนอยกวา ๑ ดอลลารสหรัฐฯ 
 
นายอู ไปอ้ี ผูเชี่ยวชาญดานยุโรปศึกษาแหงวิทยาลัยสังคมศาสตรของจีน กลาววา คํารองขอของสหภาพยุโรป
ประสบความลมเหลวตามที่คาดการณไว  เพราะยุโรปคิดถึงแตตนเอง 
 
นายจาว  จุนเจี๋ย  เพื่อนรวมงานของนายอู กลาววา ในขณะที่จีนไมสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายสุกลเงินอยาง
รวดเร็วได  ปกกิ่งก็ไดพยายามลดชองวางทางการคากับสหภาพยุโรปในปที่ผานมา 
 
เขากลาววา “อันที่จริงแลว  สินคาบางอยางที่กลุมผูซ้ือจํานวนมากซื้อไปที่จีนสงไปขายยังสหภาพยุโรปในชวง
ปที่ผานมานั้น  ก็ซ้ือไปเพื่อประโยชนของสหภาพยุโรปเทานั้น”  “แตสหภาพยุโรปก็ยังตองการมากกวานี้” 
 
นายเกล็นน  แม็คไกวร  หัวหนานักเศรษฐศาสตรเอเชียแปซิฟกของบริษัท โซซิเอเต เจเนแรล เอส เอ
ฮองกง   กลาวกับสถานีโทรทัศนบลูมเบิรกวา  “จีนจะปรับเงื ่อนไขเมื ่อถึงเวลาของตนเทานั ้น   ซึ่ง
ตัดสินใจแลววาตอนนี้ยังไมถึงเวลาจะทําเชนนั้น” 
 
ถึงแมวาความขัดแยงยังคงยืดเยื้อ  รวมถึงระบบปกปองการคาและการที่สหภาพยุโรปสั่งหามการถายทอด
เทคโนโลยีไปยังจีน  เมื่อวานนี้นายกฯ เวิน ไดหยิบยกความคาดหวังที่ปรับปรุงความสัมพันธกับคูคารายใหญ
ที่สุดของปกกิ่ง 
 
 



๓ 
 
นายกฯ เวิน กลาววา “จีนและยุโรปเดินจับมือไปดวยกัน  เปนกาวของมนุษยชาติที่มั่นคงขึ้น  และแสดงใหเห็น
ไดอยางดีที่สุดถึงความสําคัญทางยุทธศาสตรของความสัมพันธของเรา” 
 
เมื่อวานนี้  นายบารโรโซและผูนํากลุมสหภาพยุโรปยังไดกลาวชมเชยพันธะสัญญาใหมของจีนในเรื่องการ
ตอตานความเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศ 
 
นายสแตนลีย  ครอสสิค  ประธานกรรมการผูกอตั้งศูนยนโยบายยุโรป  กลาววา  ยุโรปจําเปนตองดําเนินการ
ใชมาตรการหามคาอาวุธกับจีน 
 
เขากลาววา “ปกกิ่งทําถูกแลวที่เห็นวาการนําจีนเขาไปอยูในบัญชีรายช่ือรัฐที่ไมเปนที่ยอมรับของสังคม
นานาชาติที่ใชมาตรการหามคาอาวุธ  ไมสอดคลองกับการปฏิบัติตอหุนสวนทางยุทธศาสตรอยางสิ้นเชิง 
 
นายครอสสิคเสนอแนะใหเจาหนาที่ของสหภาพยุโรปไดรับการฝกอบรมดานจีนรวมสมัยและภาษาจีนกลาง 
 
เมื่อวานนี้  นายกฯ เวิน ไดเปดประตูสูความเขาใจที่ดีขึ้น  โดยประกาศวาในปพ.ศ. ๒๕๕๔ จะเปนปของการ
ส่ือสารเยาวชนจีน – สหภาพยุโรป  และการจัดตั้งกลไกอื่นๆ ในการแลกเปลี่ยนดานเยาวชนและวัฒนธรรม 
 
 
ที่มา : http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2009-12/01/content_9082098.htm 
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